

Số: /UBND-LĐTBOXH Thành phố Lai Châu, ngày tháng 3 năm 2024

V/v thực hiện công tác tiếp nhận
và hỗ trợ nạn nhân bị mua, bán
trở về năm 2024

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố;
- UBND các xã, phường.

Căn cứ Công văn số 314/SLĐTBOXH-PCTNXH-BVTE ngày 05/3/2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu về việc thực hiện công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua, bán trở về năm 2024.

Để thực hiện tốt công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2024 đạt hiệu quả. UBND thành phố Lai Châu có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố

Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện hỗ trợ nạn nhân bị buôn, bán trở về tái hòa nhập cộng đồng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người; Thông tư 35/2013/TT-BLĐTBOXH ngày 30/12/2013 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ; Thông tư 84/2019/TT-BTC ngày 27/11/2019 của Bộ Tài chính quy định nội dung chi, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013.

2. Công an thành phố

Xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi, vi phạm mua bán người; đồng thời bảo đảm nạn nhân được tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ kịp thời, hiệu quả theo quy định của pháp luật và đảm bảo nguyên tắc lấy nạn nhân làm trung tâm.

Chỉ đạo Công an xã, phường phối hợp với các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác quản lý các đối tượng tạm trú, tạm vắng, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng tiếp nhận, xác minh, xác định hỗ trợ nạn nhân do cấp trên tổ chức.

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố

Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác phòng, chống mua bán người; công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về bằng các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức cho cá nhân, gia đình và cộng đồng về công tác phòng, chống mua bán người, ưu tiên các nhóm có nguy cơ cao, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số để phù hợp với đối tượng, nhóm đối tượng và đặc điểm của từng địa phương; thường xuyên cập nhật các hình thức, thủ đoạn lừa đảo, lôi kéo, dụ dỗ, cưỡng bức phụ nữ và trẻ em

của bọn buôn người và mục đích của tội phạm mua bán người trên Cổng thông tin điện tử thành phố, trên hệ thống loa truyền thanh thành phố; tăng cường tuyên truyền, quảng bá số điện thoại đường dây nóng miễn phí 111 (Gọi miễn phí 24h/7) các ngày trong tuần để người dân biết và phòng ngừa.

4. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình đẩy mạnh tăng cường hoạt động phối hợp liên ngành giữa các cơ quan, đơn vị về phối hợp thực hiện công tác phòng, chống mua bán người; công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua, bán trở về. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi, vi phạm về mua bán người theo chức năng quản lý.

Nạn nhân sau khi được các cơ quan chức năng tiếp nhận hoặc giải cứu và đã trở về hòa nhập cộng đồng. Đề nghị chính quyền địa phương, hội phụ nữ và gia đình tiếp nhận nạn nhân hỗ trợ về tâm lý, khám, chữa bệnh, trợ giúp pháp lý, học văn hóa, học nghề, tạo việc làm để ổn định cuộc sống, tránh bị mua bán trở lại.

5. UBND các xã, phường

Chủ động tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả về công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua, bán trở về (nếu có); phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân bị mua bán trở về địa phương; kịp thời xem xét hỗ trợ theo quy định.

Thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh các xã, phường về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kiến thức, kỹ năng phòng, chống mua bán người, thông báo phương thức thủ đoạn lừa đảo, lôi kéo, dụ dỗ, cưỡng bức phụ nữ và trẻ em của bọn buôn người. Tập trung tuyên truyền nơi có đông bào dân tộc thiểu số sinh sống, tại địa bàn có người đi xuất khẩu lao động bằng nhiều hình thức khác nhau phù hợp với điều kiện địa phương giúp người dân nâng cao nhận thức chủ động ý thức cảnh giác tự bảo vệ bản thân và những người thân trong gia đình khỏi nạn mua bán người. Truyền thông, quảng bá rộng rãi số điện thoại đường dây nóng miễn phí 111 (Gọi miễn phí 24h/7).

Căn cứ nội dung Công văn, đề nghị và yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện hàng quý, 6 tháng, 01 năm về UBND thành phố Lai Châu (qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND thành phố;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Đình Tiến